

## ซึ่งมาก! บัณฑิตจุฬาฯ ก้มกราบพ่อพอง.ขับรถเก็บขยะทิ้งชุดครุย พร้อมเล่าเรื่องประทับใจ

นำเสนอเมื่อ : 6 ต.ค. 2558

ช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นฤดูกาล "รับปริญญา" ของหลายๆ มหาวิทยาลัย เหลือบรุดตาบัณฑิตและครอบครัวต่างรวมยินดีในความสำเร็จขั้นหนึ่งของชีวิต พร้อมถ่ายภาพประทับใจเก็บเป็นที่ระลึกกันยกใหญ่ โดยหนึ่งในภาพที่ถูกแชร์ในโซเชียลฯ มากที่สุดในขณะนี้คือภาพประทับใจโดยผู้เซฟเชนุก Klanarong Srisakul ซึ่งโพสต์ภาพบัณฑิตกำลังก้มลงกราบพ่ ขณะสวมชุดครุยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมบรรยายภาพว่า



## ว่าด้วยเรื่องของพ่อ

พ่อผมทำงานที่ไม่ได้เลิศหรูอะไรหลายคนคงนึกภาพไม่ออกแต่ภาพที่พ่อทำงานผมเห็นมาตั้งแต่เด็กก็เคยไปทำงานกับพ่อนั้นแหละ"พ่อเป็นพนักงานขับรถเก็บขยะ" งานที่ทำพ่อบอกเสมอว่า "ต้องแยงหนอนกิน" คือแยงหนอนที่อยู่ในขยะ เป็นการเปรียบเทียบ สมัยเด็กหลายครั้งที่อายุในความเป็นตัวพ่อว่าทำไมพ่อบอกเราไม่แต่งชุดเท่ๆแบบพ่อคนอื่น ที่เป็น ทหาร ตำรวจ ทำไมนะพ่อบอกไม่เทเลย

พ่อโตขึ้นเรากับพ่อก็เหมือนมีความฝันร่วมกัน พ่อผมจบมัธยมไม่สูงแค่ ป.4 ความฝันของพ่อคือการเห็นลูกเรียน พ่อบอกเสมอว่าไม่มีสมบัติอะไรจะให้ได้อย่างครอบครัวอื่นเค้าแต่ให้ได้คือโอกาสทางการศึกษา ผมมีความฝันอยากเป็นทหาร แต่พ่อบอกไม่มีความรู้ เราก็ไม่ไปด้วยกัน เหนื่อยไปด้วยกัน ผมสอบไม่ติดเตรียมทหาร ผมเข้าใจว่าพ่อบอกไม่รองไห้แต่มารู้ทีหลังว่าพ่อบอกไปรองไห้ผมยังไม่เคยทำความสำเร็จได้ซักครั้ง

ตอนประกาศผลสอบจุฬาย พ่อบอกไม่ทำงานกลางวันเพื่อมาดูผลสอบของเราว่าเราผ่านไหม พ่อบอกว่าพ่อบอกมีความสุขจนระทมมาก จนเมื่อผลสอบว่าติดพ่อบอกนั่งหน้าตาซึม จุฬายมันคือความภูมิใจของครอบครัวเล็กๆ ของผม ตอนเรียนมหาลัย

### มีครั้งหนึ่งตอนปี 4 พ่อโทรมาถามว่าน้อยใจไหมที่มีพ่อเป็นพ่อ

เรา : น้อยใจเรื่องอะไร

พ่อ : ก็ที่พ่อบอกไห้ได้ไม่เท่าพ่อคนอื่นอยากไปไหนอยากกินอะไรก็ได้ไม่เต็มที ต้องประหยัด

เรา : พ่อ พ่อจบมาเท่านี้ทำงานเท่านี้ แต่พ่อบอกไห้ให้ลูกคนเก็บขยะคนนี้มายืนตรงนี้ได้ แม้ไม่เคยคิดความน้อยหน้าใคร และแม้ภูมิใจที่มีพ่อเป็นพ่อ

พ่อ : เจ็บ เหมือนได้ยินเสียงสะอื้นผ่านทางโทรศัพท์

เรา : หน้าตาซึมไปด้วย อยากพูดอะไรหลายอย่างในหัวมันเต็มไปหมดแต่พูดไม่ออก วันนี้ถ้าให้พูดก็คงลำบากขอเรียบเรียงเป็นข้อความไห้พ่อบอกอ่านสั้นๆ

ขอบคุณที่มีพ่อเป็นพ่อ ขอบคุณที่สนับสนุนทุกอย่าง ขอบคุณที่เหนื่อยไปด้วยกัน ร้องไห้ด้วยกัน ซึมไปด้วยกัน วันนี้ก็อยากไห้พ่อบอกมีความสุขกับความสำเร็จที่เราเหนื่อยมาด้วยกัน ขอขอบคุณจริงๆ ลูกคนเก็บขยะคนนี้ไห้พ่อบอกของมันภูมิใจไ้แล้ว พ่อไม่ต้องอายอะไรใครทั้งนั้น เพราะพ่อบอกคือพ่อบอกคนดีที่หนึ่งไม่แพ้ใคร แม้ภูมิใจ Cr. Jornrapee Srikongkoch

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 5 ตุลาคม 2558